



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองมอญ หมู่ที่ 3 ตำบล ท่าแร่ฯ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย กำหนดราคา กลางงานก่อสร้างจำนวน 1,560,000.00 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1,300,000.00 บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ตั้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าแร่ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 546,000.00 บาท (-ห้าแสน สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน-)

กำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ บริเวณที่ก่อสร้าง โดยให้มาพร้อมเพียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

/ สำหรับในวันที่...

สำหรับในวันที่ 12 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ให้ยื่น
ของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมชั้น 2) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม
ชั้น 2) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 300.00 บาท
(-สามร้อยบาทถ้วน-)

โดยซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ระหว่างวันที่
4 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3278-2097 และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.taraeng.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และ/หรือข้อสงวนสิทธิตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศสอบราคาได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

(นายเสนต์ แก้วระย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองมอญ
บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ลงวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

1. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ และหรือค่าใช้จ่ายในการทดสอบต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2. ในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง หรือได้รับการอนุมัติงบประมาณไม่เพียงพอ หรือมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวได้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ อาจพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ โดยไม่จัดจ้างเลยก็ได้ และให้ถือการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
3. ความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างทุกกรณี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ มีสิทธิที่จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ หากเห็นว่าผู้เสนอราคาที่มีพฤติกรรมในการสมยอมราคาหรือมีพฤติกรรมอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรยกเลิกการสอบราคาเพื่อประโยชน์ของทางราชการและให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
5. ราคาากลางของงานก่อสร้างที่ได้ประมาณราคากลางไว้ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว หากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น และผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ และหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในระยะหลังมิได้



